

BÁO CÁO
Tình hình tiếp dân, giải quyết đơn thư
và công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018

Thực hiện Công văn số 24/TTr-HC, ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Thanh tra huyện Nam Đông về việc báo cáo công tác kiểm tra tiếp dân, giải quyết đơn thư và PCTN 6 tháng đầu năm 2018. Ủy ban nhân dân xã Thượng Lộ báo cáo tình hình tiếp dân, giải quyết đơn thư và công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018 như sau:

I. Tình hình tiếp dân và giải quyết đơn thư

1. Tình hình tiếp dân

Ủy ban nhân dân xã đã thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ theo Quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn xã Thượng Lộ. Ngay từ đầu năm, UBND xã đã ban hành Thông báo số 08/TB-UBND về lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2018 của Lãnh đạo UBND xã. Thông báo được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Công tác tiếp dân của lãnh đạo HĐND tỉnh và UBND huyện tại trụ sở UBND xã là 13 lượt người với 22 ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề: nhà ở chính sách, giảm phí VSMT, công tác đền bù, chế độ chính sách đối với người có công,... Các ý kiến, kiến nghị của công dân đã được giải thích và trả lời ngay tại buổi tiếp công dân.

Công tác tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND xã được lồng ghép vào các cuộc họp thôn với 03 lượt và đã tiếp tại UBND xã là 08 lượt với số lượng là 5 người. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến chế độ chính sách; tranh chấp đất đai; cấp GCNQSD đất; thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đường sản xuất phía sau và đổ đất tại đầm Pa xây,...

Trong quá trình tiếp công dân lãnh đạo UBND xã đã tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của công dân, đồng thời đã xem xét giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của công dân tránh tình trạng bức xúc đông người, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp và tạo lòng tin của nhân dân đối với cơ quan nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.

2. Tình hình giải quyết đơn thư

Từ đầu năm đến nay, UBND xã đã tiếp nhận 02 đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân. Nội dung kiến nghị, phản ánh: về tranh chấp đất đai (đất lâm nghiệp).

Kết quả xử lý và giải quyết đơn thư: cả 02 đơn đều thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã. Đến nay đã giải quyết thành 01 đơn, còn lại 01 đơn đang trong quá trình xác minh, giải quyết theo quy định.

Nhìn chung, công tác giải quyết đơn thư của xã trong 6 tháng đầu cơ bản là đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của công dân. Công tác giải quyết đơn thư đã góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

II. Công tác phòng, chống tham nhũng

1. Ban hành các văn bản

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2018 của UBND huyện về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 về việc thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng giai đoạn từ 2017 – 2020.

UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 18/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2018 về Thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2018. Trên cơ sở các văn bản đã ban hành: Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016 về ban hành Quy chế văn hóa công sở; Quyết định 86/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND xã về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND xã Thượng Lộ; Ban hành Quy chế làm việc của cơ quan,.. UBND xã đã tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng được thực hiện lồng ghép trong các buổi họp của UBND xã và của 03 thôn để quán triệt, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về biểu hiện, tác hại của tham nhũng, tích cực chủ động trong công tác phòng ngừa, đề từng bước đẩy lùi tham nhũng trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về công tác phòng, chống tham nhũng.

2. Công khai minh bạch

Ngay từ đầu năm UBND xã đã niêm yết tại trụ sở UBND xã Quyết định số 1396/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 12 năm 2017 của UBND huyện về việc giao dự toán thu- chi ngân sách năm 2018 và Quyết định 04/NQ-HĐND, ngày 21 tháng 12 năm 2017 của HĐND xã về dự toán thu- chi ngân sách năm 2018.

UBND xã triển khai Kế hoạch số 06/KH-UBND, ngày 23 tháng 01 năm 2018 về Thực hiện các hạng mục xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã năm 2018 tại 03 thôn.

Các chế độ chính sách: chế độ nhà ở cho người có công với các mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; BHYT cho hộ nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn ĐBK ,.... được triển khai tại các cuộc họp thôn để người dân được biết và nắm rõ hơn.

Nhìn chung, công tác công khai minh bạch tài sản được UBND xã thực hiện nghiêm túc trong tất cả các lĩnh vực: quản lý và sử dụng ngân sách, mua sắm tài sản công, XDCB, các chương trình, dự án, chế độ chính sách,... UBND xã cũng đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công, các chế độ định mức tiêu chuẩn được thực hiện theo quy chế, công khai theo quy định.

3. Việc thực hiện kế hoạch PCTN của huyện

Trên cơ sở thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 08/02/2018 của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 18/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2018 về Thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2018 và đang triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng gắn liền với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì thường xuyên và được thực hiện với nhiều hình thức như thông qua các cuộc họp cơ quan, họp chi bộ và các buổi sinh hoạt định kỳ; sao gửi văn bản và đăng tải nội dung lên trang TTĐT xã nhằm tuyên truyền rộng rãi đến đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân trên toàn xã.

4. Kiểm tra và giám sát

Trong 6 tháng đầu năm 2018, HĐND xã đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐND, ngày 09 tháng 4 năm 2018 về giám sát tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Qua kết quả giám sát chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm trong công tác tham nhũng.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình tiếp dân, giải quyết đơn thư và công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018 của UBND xã Thượng Lộ./.

Nơi nhận:

- Thanh tra huyện;
- Đảng ủy, HĐND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hồ Văn Chính

